



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้ง 122/2554

13 ธันวาคม 2553

ก.เกษตรฯ **เดินเครื่องจัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด ประเดิมจัดที่ จ.เชียงใหม่เป็นแห่งแรก ก่อนเดินสายจัดสัมมนาทุกภาคทั่วประเทศ**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2553 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด จาก 17 จังหวัด ทั่วภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น โดยสภาเกษตรกรจะเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการสะท้อนปัญหาการเกษตรต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาขาด ที่ดินทำกิน การเข้าไม่ถึงทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำหน้าที่เสนอปัญหา และความต้องการของเกษตรกรสู่รัฐบาลโดยตรง เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามบทเฉพาะกาล มี ภารกิจที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก ทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีกระบวนการตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประกาศรายชื่อเกษตรกร การจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในขั้นตอนนี้ โดยได้เปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2553 ในขั้นตอนนี้ นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะต้องการให้เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกันอย่างทั่วถึงทุกคน และสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลของตนเอง โดยได้กำหนดจะจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลและจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับต่างๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด” รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวม 4 ภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 12 - 13

ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรามาร การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี จขอนแก่นและ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมไคมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปลัดจังหวัด นายอำเภอเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น จำนวน 514 คน

อนึ่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรที่ มาจากการเลือกตั้งและจากความเห็นพ้อง ของผู้แทนเกษตรกรในแต่ละจังหวัด จำนวน 76 คน นอกจากนี้ จะมีสมาชิกที่มาจากการคัดเลือกของตัวแทนองค์กร เกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรอื่นๆ อีก จำนวน 16 คน กระจายสัดส่วนตามกลุ่มอาชีพ และ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกจาก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมอีก จำนวน 7 คน ซึ่งใน จำนวนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจะมีสมาชิกสภาเกษตรกร แห่งชาติ จำนวน 99 คน

.....